



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ๐๓๙-๕๑๑๐๐๘

ที่ ตร.๐๐๐๙/๑๐๐๗๒

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สำรองเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ต้องการขอการรับรองตามมาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่าได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ต้องการขอการรับรองตามมาตรฐาน GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ จึงขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอ สำรอง ตรวจสอบ และยืนยันเป้าหมายเกษตรกร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดทราบ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

๑. เป็นสมาชิกแปลงใหญ่นำร่องโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ปี ๒๕๖๗
๒. เป็นสมาชิกแปลงใหญ่เป้าหมายโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ปี ๒๕๖๘ และ ปี ๒๕๖๙ ที่ได้รับคัดเลือก
๓. เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่สถานะกลุ่มยังมีการดำเนินการอยู่ และขึ้นทะเบียนถูกต้องตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (<http://co-farm.doae.go.th>)
๔. เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๘ ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการสำรวจแปลงแล้วว่ามีความพร้อมรับการรับรองแปลง ปี ๒๕๖๘
๕. เป็นเกษตรกรในตลาดเกษตรกรหรือตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ที่ได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ เกษตรกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่อง GAP หรือยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือใบรับรองมาตรฐาน GAP หมดอายุ และมีความต้องการขอการรับรองมาตรฐาน GAP ๒) ผลิตพืชที่ต้องการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ทุเรียน ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด มะม่วง ขนุน มะพร้าว ถั่วลิสง สับปะรด มะขาม เงาะ น้อยหน่า ส้มโอ ฝรั่ง ลองกอง ละครุด เสาวรส มะละกอ ส้มเปลือกอ่อน ส้ม มะเฟือง และชมพู หรือผลิตสินค้าที่มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ๓) ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เน้น พืชอาหารหรือพืชอุตสาหกรรม ที่ตลาดรับซื้อต้องการสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP) และ ๔) พื้นที่ในการผลิตต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชัน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด รวมถึงไม่บุกรุกพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ห้ามตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามคู่มือการพิจารณาพื้นที่ที่ขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ปี ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบตาม QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเกษตรกรอำเภอดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก



(นายวินัย ชัยนึ่ง)
เกษตรจังหวัดตราด



เอกสารแนบ